

Ngày hội Bảo vệ Dugong 2014

Phú Quốc, ngày 30 tháng 11 năm 2014 – Sáng nay, hơn 800 người gồm cán bộ lãnh đạo các cơ quan ban ngành, giáo viên, học sinh, công chúng và khách du lịch đã tham gia Ngày hội Bảo vệ Dugong 2014 tại Thị trấn Duong Đông, đảo Phú Quốc. Sự kiện này nhằm kêu gọi cán bộ lãnh đạo và công chúng tham gia bảo vệ Dugong, loài động vật biển quý hiếm sắp tuyệt chủng tại Việt Nam. Ngày hội được thực hiện bởi Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) phối hợp với Khu Bảo tồn Biển Phú Quốc và Phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Quốc. Hai hoạt động chính của Ngày hội là diễu hành và hội thi diễn kịch nhằm kêu gọi mọi người “Cùng bảo vệ Dugong và động vật biển quý hiếm Phú Quốc”.

Hơn 800 đại biểu, trong đó có khoảng 300 em là thành viên các Câu lạc bộ Bảo tồn Biển tại 06 trường THCS ở Phú Quốc xuất phát từ Nhà Văn hóa Phú Quốc đi qua một số tuyến phố, đến Dinh Cậu - điểm du lịch nổi tiếng của Phú Quốc và trở về lại Nhà văn hóa. Buổi diễu hành đã diễn ra sôi nổi với sự hưởng ứng nhiệt liệt của đông đảo người dân và khách du lịch trên đảo.

Ngay sau buổi diễu hành, toàn bộ học sinh và cán bộ lãnh đạo đã trở về Nhà văn hóa Phú Quốc tại thị trấn Duong Đông tham gia Hội thi diễn kịch. Tại đây, các tiết mục văn nghệ và 06 vở kịch đặc sắc nhất của 06 Câu lạc bộ Bảo tồn biển đã được trình diễn dự thi và nhận được sự tán thưởng nhiệt liệt của khán giả. Mỗi vở kịch đều được các thành viên CLB nhiệt huyết xây dựng và tập luyện. Mỗi vở kịch mang một nội dung khác nhau, nhưng tất cả đều hướng đến việc kêu gọi bảo vệ Dugong loài động vật quý hiếm đã đi vào truyền thuyết của người dân Phú Quốc. Các vở kịch cũng kêu gọi mọi người cùng nhau bảo vệ các loài động vật biển quý hiếm.

Sự thông minh, hồn nhiên, ngây thơ và cả nhiệt huyết trẻ thơ trong mỗi vở kịch đã giúp thông điệp bảo vệ Dugong càng được nhấn mạnh. Các vở kịch đã mang lại nhiều tiếng cười sảng khoái, nhiều tràng vỗ tay tán thưởng, cùng nhiều suy ngẫm về việc bảo vệ Dugong.

Giải nhất hội thi đã thuộc về Câu lạc bộ Nàng tiên Cá, Trường THCS Duong Đông với vở kịch có tiêu đề: Nhật ký Dugong. Vở kịch tái hiện lại cuộc sống tươi đẹp của 2 mẹ con Dugong từ những ngày bình yên đến những mối đe dọa dồn dập như: va vào tàu thuyền, an phải túi ni lông vì tưởng lầm cỏ biển, bị dội nước bẩn vào người... Cao trào của vở kịch là khi Dugong mẹ bị sa lưới. Vở kịch tuy kết thúc có hậu, Dugong mẹ thoát chết đoàn tụ với con, nhưng lại khiến người xem phải suy nghĩ về những mối đe dọa mà Dugong đang phải đối mặt, phải lo lắng cho số phận Dugong.

Hội thi cũng đã trao 1 giải nhì, 1 giải ba và 3 giải khuyến khích cho những tiết mục kịch đặc sắc khác. Các vở kịch sẽ tiếp tục được trình diễn và chia sẻ với cộng đồng trong thời gian tới.

Tại sự kiện, đại biểu cũng đã được thưởng thức những tiết mục văn nghệ hấp dẫn của các trường THCS và cùng ký cam kết bảo vệ tài nguyên biển lên mô hình Dugong.

Ông Nguyễn Vu Khôi, Giám đốc Tổ chức WAR nhấn mạnh: “Ngày hội đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của cán bộ lãnh đạo các cơ quan ban ngành trên đảo, sự hưởng ứng nhiệt liệt của giáo viên, học sinh và công chúng. Chúng tôi hy vọng các hoạt động thực thi pháp luật được tăng cường, đồng thời mọi người dân sẽ tham gia tích cực hơn nữa, cùng chúng tôi bảo vệ Dugong và các sinh vật biển quý hiếm Phú Quốc”.

Liên hệ

Đỗ Thị Thanh Huyền

Quản lý Giáo dục Bảo tồn - Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã - WAR

202/10 Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Tel: 08 3899 7314; Fax: 08 3899 7316, Mobile: 091 228 7156

Email: huyen.dtt@wildlifeatrisk.org, Website: www.wildlifeatrisk.org

Thông tin bổ sung

Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) – www.wildlifeatrisk.org

Tổ chức Bảo vệ Động vật Hoang dã (WAR- Wildlife At Risk) là một tổ chức phi chính phủ với mục tiêu bảo vệ đa dạng sinh học ở Việt Nam thông qua việc ngăn chặn hoạt động nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ bất hợp pháp các loài động thực vật hoang dã và hỗ trợ bảo tồn các loài bị đe dọa cùng nhu sinh cảnh sống của chúng.

Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2003, các hoạt động của WAR tập trung vào 3 chương trình chính gồm: (1) Hỗ trợ thực thi pháp luật, (2) Bảo tồn thiên nhiên và (3) Giáo dục Bảo tồn động vật hoang dã.

Thông tin Dugong

Dugong hay còn gọi là Bò Biển, Cá Cú (*Dugong dugon*) là loài động vật có vú lớn, sống ở biển. Cá thể Dugong trưởng thành có thể dài 3m và nặng khoảng 450kg. Chúng ăn cỏ biển và các loài thực vật biển khác. Do di chuyển chậm chạp và thân hình to lớn, loài này thường dễ bị mắc vào lưới đánh cá của ngư dân. Dugong cũng bị san bắt ráo riết lấy thịt, da làm thức ăn và rang làm thuốc chữa bệnh hoặc đồ trang sức.

Dugong hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR), theo Sách Đỏ Việt Nam. Loài này cũng được Sách đỏ Thế giới (IUCN) xếp vào loài sắp nguy cấp. Dugong chỉ còn lại không quá 100 con tại 2 vùng biển của Việt Nam là Phú Quốc và Côn Đảo (theo WWF, 2013).

Hiện trạng tiêu thụ Dugong tại Phú Quốc

Tháng 9 năm 2012, Tổ chức Bảo vệ Động vật hoang dã (WAR) phát hiện một đường dây buôn bán thịt Dugong và các loại động vật biển quý hiếm tại đảo Phú Quốc. Điều tra cũng cho biết thêm, trước đây, đường dây này hoạt động khá công khai. Nhưng từ khi các biện pháp bảo vệ Dugong và tài nguyên biển Phú Quốc được triển khai, đường dây này vẫn tiếp tục hoạt động nhưng kín đáo hơn.

Ngay sau khi phát hiện, Tổ chức WAR đã gửi công văn đến các cơ quan chức năng trên đảo Phú Quốc yêu cầu xử lý đường dây buôn bán Dugong và các loài động vật biển có nguy cơ tuyệt chủng này. Phản hồi nhanh chóng và tích cực của các cơ quan chức năng là cơ sở để Tổ chức WAR triển khai những nỗ lực bảo vệ Dugong trong khuôn khổ dự án “Bảo tồn Dugong và Đa dạng sinh học Khu vực Phú Quốc, Thổ Chu”.

Câu lạc bộ Bảo tồn Biển Phú Quốc.

Trong năm học này, 06 câu lạc bộ Bảo tồn Biển Phú Quốc đã được thành lập tại 06 trường THCS tại Phú Quốc. Mỗi CLB gồm 40-50 em học sinh từ 12-15 tuổi, sinh hoạt định kỳ 1-2 lần/tháng. Các buổi sinh hoạt được tổ chức sôi nổi với nhiều trò chơi, hoạt động thực tế, đố vui, chụp ảnh giúp học sinh được chơi mà học về bảo vệ Dugong và động vật biển quý hiếm Phú Quốc. Phụ trách câu lạc bộ là 02 giáo viên đã được tập huấn về kỹ năng vận hành Câu lạc bộ bảo tồn biển với học sinh. Năm học trước 2013-2014, Tổ chức WAR và Khu Bảo tồn Biển Phú Quốc cũng đã thành lập 06 câu lạc bộ bảo tồn biển tại các trường THCS này.